

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กำหนดให้กิจการเลือกใช้นโยบายบัญชีในการวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีราคาใหม่ได้ หากสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ หากเลือกที่จะใช้วิธีการตีราคาใหม่จะต้องตีราคาสินทรัพย์นั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าตามบัญชีจะไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีอย่างมีสาระสำคัญ โดยความถี่ในการตีราคาใหม่ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือกรรมสิทธิ์มาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ วัดมูลค่าที่ดินด้วยวิธีราคาทุนทำให้มูลค่าที่แสดงในงบการเงินไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของที่ดินในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการวัดมูลค่าที่ดินจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีการตีราคาใหม่ โดยให้มีผลกับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 เป็นต้นไป และกำหนดให้มีการประเมินมูลค่าที่ดินทุก 5 ปี ทั้งนี้ อาจพิจารณาดำเนินการก่อนกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของที่ดินอย่างมีสาระสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาที่ดินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ

อนึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวจะส่งผลให้ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นโดยประมาณดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการที่มีผลกระทบ	ประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	วิธีราคาทุน (ก่อนการเปลี่ยนแปลง)	วิธีราคาใหม่ (หลังการเปลี่ยนแปลง)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์			
- ส่วนของสินทรัพย์ถาวรที่ตีราคาเพิ่ม	936	9,590	8,654
หนี้สิน			
- หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	-	1,731	1,731
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
- ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	6,923	6,923

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย ว่องชนะวิโมกข์)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ายการบัญชี

โทร. 0-2545-2114